



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 13 กรกฎาคม 2561

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



**Mastery**

เป็นนายตนเอง



**Originality**

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



**People Centered**

ใส่ใจประชาชน



**Humility**

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
ผจก. ข่าวสด สยามรัฐ ไทยรัฐ แนวหน้า มติชน ไทยโพสต์ M2F ผจก. ออนไลน์ สำนักข่าวไทย ทีวีช่อง 3 5 7 9 TNN24	<p><b>การดูแลสุขภาพทีมฟุตบอลจากถ้ำหลวง</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัด สธ. เปิดเผยถึงอาการของเด็กและโค้ช ว่า ทุกคนไม่ต้องให้น้ำเกลือทางเส้นเลือด สามารถทำกิจวัตรต่างๆ ได้เอง ญาติเข้าเยี่ยมผู้ป่วยที่ข้างเตียงได้ทั้ง 13 คน โดยสวมเสื้อกาวน์และหน้ากากอนามัย ผลการตรวจเลือดทางห้องปฏิบัติการไม่พบโรคติดต่ออันตราย อยู่ระหว่างรอผลการตรวจเชื้อไวรัส บางชนิดจากห้องปฏิบัติการในกรุงเทพฯ โดยผู้ป่วยกลุ่มแรก 2 รายที่มีปัญหาปอดติดเชื้อ อาการดีขึ้น กลุ่มสอง มีไข้ต่ำๆ 2 คน ส่วนกลุ่มสุดท้าย 3 รายมีอาการปวดหัวร่วมกับหูดื้อ จากภาวะหูชั้นกลางติดเชื้อ ได้ให้ยารักษา และรอให้ยาปฏิชีวนะครบ 7 วัน สำหรับสภาพจิตใจของผู้ป่วยและญาติ ทีมจิตแพทย์ของ รพ.เชียงใหม่ประชานุเคราะห์ ได้ให้การดูแลใกล้ชิดตลอดเวลา ทุกคนไม่มีความเครียด นอนหลับได้ดี ส่วนหน่วยซีล 4 นาย รพ.เชียงใหม่ ดูแลช่วง 24 ชั่วโมงแรกหลังเสร็จสิ้นภารกิจ ตรวจร่างกายเบื้องต้น ทั้งผลเลือดและเอกซเรย์ปอดปกติ ได้ไปรับการดูแลต่อที่รพ.ต้นสังกัด ทั้งนี้ ภายใน 2 สัปดาห์ขอให้ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ถ้ำหลวงฯ ทั้งหมดปฏิบัติตามคำแนะนำบัตรเฝ้าระวังโรค และสังเกตอาการ หากผิดปกติให้ไปพบแพทย์ที่รพ.ใกล้บ้านทันที</p> <p>-แหล่งข่าวด้านสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือทางการแพทย์ ให้ข้อมูลกรณีสื่อต่างประเทศ ระบุในการช่วยเหลือออกจากถ้ำมีการให้ยาเคตามีนแก่เด็กและโค้ช และเข้าใจว่าเป็นยาสลบที่ใช้กับม้า ว่า เรื่องการให้ยาอะไรหรือไม่ ต้องสอบถาม กับแพทย์ที่อยู่ถ้ำหรืออยู่หน้างาน แต่ภาพรวมทุกคนปลอดภัยดี มีการรับรู้ ส่วนที่เข้าใจว่ายาเคตามีน เป็นยาใช้กับม้านั้น เป็นความเข้าใจผิด เพราะเป็นยาที่ใช้กับคน เช่น ในการผ่าตัด สั้นๆ ที่ไม่ต้องดมยาสลบ</p>
ผจก.ออนไลน์ มติชน ออนไลน์	<p><b>รพ.ติดฉลากยาว่าคนไข้</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัด สธ. กล่าวถึงกรณีเจ้าหน้าที่ รพ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี ติดฉลากข้างขวดยาระบุว่า "มารดาเด็กโพสต์ตำ้าเจ้าหน้าที่" ว่า ได้มีคำสั่งให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง ซึ่งต้องดูข้อเท็จจริงว่าจะเข้าข่ายผิดวินัยหรือไม่</p> <p>-นพ.พงศธร สร้อยคิริ ผอ.รพ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี กล่าวว่า เรื่องอยู่ระหว่างการตรวจสอบ ได้ส่งทีมเข้าไปขอโทษและพูดคุยกับมารดาของเด็กแล้ว เป็นไปในทางที่ดีขึ้น ส่วนอาการของเด็กดีขึ้น มีอาการหอบน้อยลง น้ำมูกลดลง ได้แนะนำมารดาว่าหากยาหมดแล้วอาการไม่ดีขึ้นให้มาตรวจซ้ำ เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อ 3-4 เดือนที่แล้ว เจ้าหน้าที่หวั่นไหวให้ย้ายผู้ป่วยในระบบเวชระเบียนเพราะหวังดีให้มีการ ระวังเฝ้าระวังในการบริการครั้งต่อไป ซึ่งรพ.จะปรับปรุงระบบเวชระเบียนทั้งหมด คงไม่ได้เอาผิดกับผู้ใด รวมทั้งเภสัชกรที่เป็นผู้ตรวจสอบคนสุดท้าย</p> <p>-ภก.นิลสุวรรณ ลีลารัตน์ นายกสภาเภสัชกรรม กล่าวว่า กระบวนการในการพิมพ์ฉลากยา จะต้องระบุชื่อคนไข้ ชื่อยา โดยดึงข้อมูลจากประวัติคนไข้ การที่รพ.ยอมรับว่า เกิดจากความรู้อำนาจไม่ถึงของเจ้าหน้าที่ หากเภสัชกรเป็นผู้เขียนแล้วปล่อยให้หลุดออกมา ถือว่าผิดวินัย แต่หากเป็นผู้อื่นเขียน เภสัชกรในวันนั้น ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องต่างๆ ต้องรับผิดชอบเพราะไม่ได้ตรวจสอบให้ดี</p>
M2F	<p><b>โรคพิษสุนัขบ้า</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า มีผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้า เพิ่มอีก 1 ราย ที่ จ.มุกดาหาร เป็นชายอายุ 26 ปี มีประวัติถูกสุนัขกัด 2 ครั้ง ครั้งแรกเดือน ธ.ค. 2560 เป็นลูกสุนัขไม่มีเจ้าของ อายุ 2-3 เดือน กัดที่หลังมือซ้าย มีเลือดออก แต่ไม่ได้ล้างแผลและฉีดวัคซีน ครั้งที่ 2 เดือน ม.ค. 2561 ถูกสุนัขในหมู่บ้านกัดน่องซ้าย เลือดออก ไม่ได้ไปฉีดวัคซีนเช่นกัน ทำให้ปีนี้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าแล้ว 12 ราย</p>
แนวหน้า	<p><b>ผลกระทบภาษีบาป-น้ำตาล</b></p> <p>-เสนอบทความว่า การเก็บภาษีเหล้า บุหรี่ และเครื่องดื่มที่มีน้ำตาล โดยอ้างว่าทำให้เสียสุขภาพ อาจส่งผลกระทบต่อ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	ต่อเกษตรกร เช่นกรณีของชาวไร่ยาสูบในภาคเหนือและภาคอีสาน ที่ร้องเรียนต่อศูนย์ดำรงธรรม เนื่องจาก การคลังจะตรึงซื้อใบยาสูบในปี 2562 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้ง ก.เกษตรฯ ก.การคลัง ก.สาธารณสุข กรมสรรพากร กรมสรรพสามิต ฯลฯ จึงต้องคิดให้รอบคอบ
ไทยรัฐ	<p><b>ปฏิรูประบบแพทย์ฉุกเฉิน</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัด สธ. เปิดการสัมมนาวิชาการระดับชาติอุบัติเหตุดูแลฉุกเฉินและสาธารณสุข ครั้งที่ 5 ที่ รร.มิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น และกล่าวว่า สธ.ได้ให้รพศ. รพท. และรพช. พัฒนาระบบบริการ การแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและส่งต่อระยะ 5 ปี พ.ศ.2561-2564 ตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แห่งชาติ พ.ศ.2558 และยุทธศาสตร์ 20 ปี ด้านสาธารณสุข โดยพัฒนาคุณภาพ 4 ด้าน 1.การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน ก่อนถึงโรงพยาบาล 2.การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน ณ ห้องฉุกเฉิน 3.การส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉิน และ 4.การจัดการสาธารณสุข ด้านการแพทย์และสาธารณสุข ให้พร้อมบริการตลอด 24 ชั่วโมง</p>
กรมประชาสัมพันธ์	<p><b>บริการสุขภาพปฐมภูมิ</b></p> <p>-เสนอข่าว พญ.พรรณพิมล วิปุลากร รอง ปลัด สธ. เป็นประธานเปิดงานประชุมการบริการสุขภาพปฐมภูมิแห่ง อนาคต และการประชุมวิชาการประจำปี 2561 ภาคเหนือ ที่ จ.นครสวรรค์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการ ดำเนินงานระบบสุขภาพแก่บุคลากรสาธารณสุขระดับอำเภอ และตำบล และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงาน ตามนโยบายด้านสาธารณสุขในแต่ละพื้นที่ สามารถนำความรู้ไปถ่ายทอดให้ประชาชนได้อย่างเหมาะสม</p>
มติชน ไทยโพสต์ ไทยรัฐ	<p><b>มหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.นำพล แดนพิพัฒน์ ประธานมูลนิธิรพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร กล่าวในงานแถลงข่าว การจัดงาน มหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 15 ภายใต้หัวข้อ "โลกมั่นใจ สมุนไพรไทย ภูมิปัญญาไทย" ระหว่างวันที่ 18-21 ก.ค. นี้ ว่า อภัยภูเบศรได้แบ่งการดูแลสุขภาพตามทฤษฎีการแพทย์แผนไทยเป็น 3 วัย ได้แก่ วัยเด็ก วัยทำงาน และ วัยผู้สูงอายุ และจะมีการเปิดตัวตำรับยาพิเศษสมัย ร.ศ.131 ซึ่งเป็น ตำรับแก้ อาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศ ประกอบด้วยสมุนไพรหลายชนิดที่มีฤทธิ์บำรุงสมรรถภาพทางเพศ เช่น กระชาย กระวาน พริกไทย เป็นต้น มีสรรพคุณช่วยเพิ่มการไหลเวียนโลหิต แก้ชาปลายมือปลายเท้า ชะลอความเสื่อมของร่างกาย แก้อาการวัยทอง ร้อน ๆ หนาว ๆ ช่วยให้วัยวะเพศแข็งตัวได้ดีขึ้น ช่วยลดปัญหาการหลังเรื้อรัง แก้กษัย ขับปัสสาวะ และลดการอักเสบ</p>
ไทยรัฐ	<p><b>รางวัลสมุนไพรดีเด่นระดับชาติ</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผอ.องค์การเภสัชกรรม (อภ.) กล่าวว่า อภ.ได้ส่งผลิตภัณฑ์สารสกัดขมิ้นชัน แคปซูล "แอนติออกซ์" ใช้บรรเทาอาการปวดในผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อม และช่วยให้การใช้งานของข้อเข่าดี เข้าร่วมการ ประกวดรางวัลผลิตภัณฑ์สมุนไพรดีเด่นระดับชาติ (PRIME MINISTER HERBAL AWARDS PMHA) ประจำปี 2561 ที่ กรมการแพทย์แผนไทยฯ จัดขึ้น และได้รับการคัดเลือกให้เป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรดีเด่นระดับชาติด้านยา</p>
ผู้จัดการออนไลน์	<p><b>ตาต่อกระจกสีถึบตรทอง</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปานเนตร ปางพุฒิพงศ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวถึงแนวทางการดูแลผู้ป่วยตาต่อกระจกใน ระบบบัตรทอง ว่า สิทธิประโยชน์ผู้ป่วยดีขึ้นตามลำดับ สปสช.อนุมัติให้เบิกจ่ายการรักษาด้วยวิธีผ่าตัดแผลเล็ก โดยใช้เลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มที่พับได้ ส่วนบุคลากรด้านจักษุ สธ.ร่วมกับราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ให้โควตาจักษุแพทย์ เพิ่มขึ้นอีกกว่า 100 คน คาดว่าอีก 2-3 ปีบุคลากรจะเพียงพอ และ ยังมีการทำระบบสารสนเทศเพื่อให้ส่วนกลาง ตรวจสอบได้ว่าผู้ป่วยได้รับการผ่าตัดตามตัวชีวิตหรือไม่ นอกจากนี้ ยังเสนอให้ พิจารณานำเลนส์แก้วตาเทียมชนิด แก้วแข็งที่มีราคาเกือบ 1 หมื่นบาท เข้ามาอยู่ในชุดสิทธิประโยชน์บัตรทองด้วย ซึ่งถ้าซื้อจำนวนมากและมีการต่อรอง ราคาเชื่อว่าราคาจะลดลงอย่างมาก</p>
ไทยโพสต์	<p><b>โรคเบาหวาน</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า เบาหวานเป็นโรคที่เกิดจากความ ผิดปกติของการหลั่งฮอร์โมนอินซูลิน ทำให้ร่างกายไม่สามารถเปลี่ยนน้ำตาลจากอาหาร มาเป็นพลังงานได้ ส่งผลให้ ระดับน้ำตาลในเลือดสูงกว่าปกติ และหากมีน้ำตาลในเลือดสูงเป็นเวลานานโดยไม่ควบคุม อาจเกิดโรคแทรกซ้อน อื่น ๆ ตามมา และแม้เบาหวานจะไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ แต่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้ใกล้เคียง ปกติได้ โดยรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ในปริมาณที่เหมาะสม รักษาน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และใช้ยาตามคำสั่งแพทย์</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
www.thaipr.net	<p><b>โครงการเทศน์มหาชาติ เพื่อศูนย์การแพทย์ราชวิถี</b></p> <p>-เสนอข่าว รพ.ราชวิถี เชิญชวนคนไทยร่วมเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์ในโครงการ "เทศน์มหาชาติ เพื่ออาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี" ถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และระดมทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ รวมถึงจัดตั้งศูนย์โรคไตครบวงจร อาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี เพื่อรองรับความต้องการของผู้ป่วยโรคไตด้วยโอกาสจากทั่วประเทศ ในวันที่ 23-24 ส.ค. 2561 ณ ห้องประชุมพิบูลสงคราม ชั้น 12 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ รพ.ราชวิถี และร่วมบริจาคได้ที่ "ศูนย์การแพทย์ราชวิถี ในมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี" ธนาคารไทยพาณิชย์ หมายเลขบัญชี 051-2-69056-1 หรือ สอบถามโทร 02-3547997-9 ต่อ101, 104 และ 109</p>
กรมประชาสัมพันธ์	<p><b>คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย</b></p> <p>-เสนอข่าว สสจ.ชัยภูมิเชิญชวนผู้ปกครองที่มีบุตรหลานในช่วงอายุ 9 , 18, 30, 42 และ 60 เดือน เข้าร่วมคัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย ระหว่างวันที่ 9-13 ก.ค. 2561 ซึ่งเป็นสัปดาห์รวมพลังรณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปีงบประมาณ 2561 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 โดยเข้ารับการตรวจคัดกรองได้ที่สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน โรงเรียนอนุบาล</p>
ไทยโพสต์	<p><b>ต้นแบบรพ.คุณภาพมาตรฐาน HA</b></p> <p>-เสนอข่าว สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ร่วมกับ รพ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ จัดเสวนาโรงพยาบาลบ้านเรา โรงพยาบาลคุณภาพมาตรฐาน HA โดยรพ.คอนสวรรค์ เป็นหนึ่งในรพ.ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตนอกเหนือระบบสาธารณสุข ผ่านการรับรองเครือข่ายระบบสุขภาพระดับอำเภอ (District Health System Accreditation-DHSA) จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ฯ สามารถทำให้เกิดระบบสุขภาพที่มีคุณภาพทั้งระบบได้สำเร็จ</p>
มติชน	<p><b>คดีรพ.ชนเด็กจนพิการ</b></p> <p>-เสนอข่าว นายโกศลวัฒน์ อินทุจันทร์ยง รองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุด เปิดเผยความคืบหน้ากรณีนางปวีณา มารดาของ "น้องปาล์ม" ที่ถูกรถตู้ของหน่วยงานสาธารณสุขใน จ.ขอนแก่น ชนจนพิการ ตั้งแต่ 25 ก.ค. 2558 ขอความช่วยเหลือด้านทนายความและข้อกฎหมายกับทางเนติบัณฑิตยสภา หลังสร.ยื่นอุทธรณ์คำพิพากษา ว่า เนติบัณฑิตยสภาได้อนุมัติคำร้องจัดหาทนายช่วยเหลือนางปวีณาในการแก้อุทธรณ์ โดยทนายความที่ได้รับการแต่งตั้งในคดีจะติดต่อนางปวีณาเพื่อเขียนคำแก้อุทธรณ์ของสร. และยื่นส่งศาลอุทธรณ์พิจารณาต่อไป</p>
สยามรัฐ	<p><b>อุบัติเหตุรถพยาบาล</b></p> <p>-เสนอข่าว เกิดเหตุรถพ่วง 18 ล้อชนประสานงารถพยาบาลเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ บนทางหลวงชนบทสาย 2315 ระหว่างบ้านนางจิวไปบ้านหนองสองห้อง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น ทำให้คนขับรถพยาบาล เจ้าหน้าที่ และผู้ป่วย เสียชีวิต รวม 3 ราย สอบสวนคนขับรถพ่วงซึ่งอยู่ในอาการมึนเมา พูดจาวกวน ตรวจหาสารเสพติดพบเสพยาบ้า เบื้องต้นตั้งข้อหาขับซัดโดยประมาทจนเป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียชีวิต และเสพยาเสพติดประเภทที่ 1 ยาบ้า</p>
บ้านเมืองออนไลน์	<p><b>ลัทธิร้ายในรพ.แม่สอด</b></p> <p>-เสนอข่าว รong.สว.ป.สภ.แม่สอด จ.ตาก ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่รปภ. รพ. แม่สอด ว่าเกิดเหตุคนขโมยรถจักรยานของประชาชนที่มาใช้บริการ และสามารถควบคุมตัวผู้ก่อเหตุไว้ได้ ชื่อนายอะลู่ อายุ 40 ปี สัญชาติเมียนมา ตำรวจแจ้งข้อหาเป็นบุคคลต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรโดยผิดกฎหมาย และข้อหาลักทรัพย์</p>